

รีเบทแมงโก่ สุดยอดเว็บช้อปปิ้งด้วยดีลแคชแบ็ก เปิดตัว “เก็ตโก่” มอบส่วนลดสุดคุ้มแก่นักเดินทาง ชาวไทย



รีเบทแมงโก่ (RebateMango) เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์พร้อมระบบแคชแบ็กที่ใช้งานง่าย สนุกสนานและไม่เหมือนใคร จับมือกับ เซบู แปซิฟิก ซึ่งเป็นสายการบินใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการบินของฟิลิปปินส์ เปิดตัว โปรแกรมสะสมแต้ม เซบู แปซิฟิก เก็ตโก่ (Cebu Pacific GetGo) พร้อมโอกาสได้เงินคืนแบบสุดคุ้ม เพื่อผู้บริโภคในเมืองไทยและทั่วเอเชีย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการเปิดตัวโปรแกรม เก็ตโก่บนเว็บไซต์รีเบทแมงโก่ (RebateMango) ซึ่งนำเสนอการช้อปปิ้งแบบสะสมแต้มแลกรางวัลแก่ผู้บริโภคชาวไทยที่ชื่นชอบการใช้บริการของโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร และร้านค้าชั้นนำ รวมถึงผู้จำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ ปัจจุบันเส้นทางบินของ เซบู แปซิฟิก ครอบคลุมจุดหมายปลายทางในฟิลิปปินส์กว่า 37 เมืองและอีก 26 เมืองในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวในประเทศหมู่เกาะที่สวยงามของฟิลิปปินส์อย่างโบราไกย์, เซบู, ปูเวร์โตปรินเซซา, บาโคโลด และดาเบา นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อสู่เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักเดินทางชาวไทย ทั้งสิงคโปร์ โตเกียว โซล ฮองกง และไทเป รวมไปถึงมหานครที่ไกลออกไปอย่างซิดนีย์ เมลเบิร์น และดูไบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.getgo.com.ph>

“รีเบทแมงโก่ (RebateMango) รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้ทำงานร่วมกับสายการบิน เซบู แปซิฟิก เพื่อมอบโอกาสการเดินทางที่คุ้มค่าแก่ลูกค้าชาวไทย” มร.เจสเปอร์ คอธ ผู้ร่วมก่อตั้งรีเบทแมงโก่ กล่าว “เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับสายการบินชั้นนำของเอเชียทั้งในด้านนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ระดับเอ็กซ์คลูซีฟรูปแบบใหม่แก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของเรา”

สายการบินที่ให้ความสำคัญกับความสุขในการเดินทางนี้ มอบบริการแก่ผู้โดยสารมาแล้วมากกว่า 150 ล้านคนนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1996 สายการบิน เซบู แปซิฟิก ช่วยให้การเดินทางแบบกลุ่มกลายเป็นเรื่องง่ายและประหยัดยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอแพ็คเกจการเดินทางแบบกลุ่มที่สามารถสะสมแต้มได้ทั้งแบบกลุ่มเพื่อนและครอบครัว ด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรกับรีเบทแมงโก่ (RebateMango) จะทำให้สายการบิน เซบู แปซิฟิก สามารถขยายบริการเพื่อให้นักเดินทางได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณของการบินแบบ “low fare, great value” ได้มากยิ่งขึ้น

โปรแกรมสะสมแต้ม เก็ตโก่ สามารถคืนเงินได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีวันหมดอายุ และผู้ใช้สามารถเข้าสู่โปรแกรม

ระดับเอ็กซ์คลูซีฟอื่น ๆ ของสายการบินอีกมากมาย เครื่องข้ายเส้นทางบินที่ครอบคลุมของสายการบินยังถือเป็นการ
มอบทางเลือกในการช้อปปิ้งให้แก่ผู้ใช้งานรีเบทแมงโก้ เพิ่มเติมจากผู้ค้าออนไลน์มากกว่า 200 รายจากทั่วโลก ที่
นำเสนอบริการจ่ายออนไลน์อันน่าตื่นใจและสนุกสนานกับระบบคินกำไรแบบแคชแบ็กได้มากที่สุด